



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้  
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๖ รายการ  
และวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์  
จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๖ รายการ  
และวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ดังเอกสาร  
แนบท้ายประกาศ

การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ กำหนดให้ผู้มีความ  
ประสงค์จะซื้อ จะต้องชำระค่าพัสดุดังกล่าวทันที หรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคา  
ที่ตกลงขาย ภายในวันที่ตกลงจำหน่ายพัสดุ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา ๕ วันทำ  
การ นับแต่วันที่ตกลงขายพัสดุ จึงจะขอรับมอบพัสดุดังกล่าวได้ ถ้าเกินกำหนดดังกล่าว องค์การบริหารส่วน  
ตำบลหนองตะไไ้จะถือว่าผู้ซื้อละเลยและจะริบเงินมัดจำที่วางไว้ทันทีพร้อมทั้งดำเนินการขายพัสดุรายการนั้น  
อีกครั้ง เมื่อชำระเงินทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ผู้ซื้อจะต้องขนย้ายสิ่งของออกไปภายใน ๓ วัน หากผู้ซื้อไม่  
ดำเนินการขนย้ายออกตามระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วน  
ตำบลหนองตะไไ้ จะดำเนินการริบสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่โดยไม่มีเงื่อนไข

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขาย หรือยกเลิกการขายนั้นก็ได้ ถ้า  
เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อเสนอให้ นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้ซื้อจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย  
ใดๆกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ไม่ได้ทั้งสิ้น โดยคณะกรรมการดำเนินการขายจะพิจารณาราคา  
ของผู้ซื้อที่เสนอราคาเป็นประโยชน์กับทางราชการมากที่สุด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางตามที่  
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินกำหนด

กำหนดการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา จะดำเนินการใน  
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วน  
ตำบลหนองตะไไ้ ตำบลหนองตะไไ้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง  
ตะไไ้ ตำบลหนองตะไไ้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๐๐-๑๒๑๘ ทางไปรษณีย์ ส่งถึง นาย  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตะไไ้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๘๐  
เว็บไซต์ <http://www.nongtakhai.go.th/index.php> โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๐๐-๑๒๑๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสายพม เยี่ยมอโร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้